

# ดวงวงออนไลน์

(24 มิถุนายน 2560)

โดย ธรรมาธิปติ

## ดวงชะตาที่บาปเคราะห์ตรีง และดาวกระจุกตัว ต้องสู้ชีวิตมาก

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านที่เคารพ สักคำนี้เป็นกวีของคุณ ชัย เขียนถามมาจากประเทศออสเตรเลีย แต่เนื่องจากเจ้าชะตาไม่ต้องการให้เปิดเผยวันเดือนปีเกิด จึงขอปิดไว้เป็นความลับนะครับ เพศชาย อาศัยอยู่ในออสเตรเลีย

คุณชัยไม่ได้ถามมาเป็นข้อๆ แต่ถามรวมๆมาแบบนี้ครับ

ขอเรียนปรึกษาอาจารย์เรื่องดวงชะตาครับ อยากถามอาจารย์เรื่องหน้าที่การงาน ขณะนี้อาศัยอยู่ต่างประเทศ อยู่ในช่วงหางานทำอยู่ ไม่ทราบว่าจะได้งานใหม่เมื่อไหร่ ฐานะการเงิน และ โชคชะตาในภายหน้าจะเป็นเช่นไรครับ ชีวิตข้างหน้าจะมีความมั่นคงไหมครับ ชีวิตยังต้องดิ้นรนอยู่มากครับ

เป็นดวงชะตาที่พูดได้คำเดียวว่า เหนื่อย และค่อนข้างจะซับซ้อน จะว่าดี ก็ไม่ค่อยชัดเจน แต่จะว่าร้าย ก็ไม่เชิง

เพราะเป็นดวงชะตาที่ดาวต่างๆเกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นดาวศุกเคราะห์ หรือ ดาวบาปเคราะห์ มารวมตัวเป็นกระจุกเดียวที่ราศีมังกร และเล็งกับราหู(๘)ที่ร่วมลัคน์ในราศีกรกฎ

เกือบจะเหมือนกับดวงชะตาที่ถูก “คราส” แต่ไม่ใช่

ชีวิตของคุณจะต้องดิ้นรนตลอดในเรื่องสำคัญของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านช่อง ครอบครัว คู่ครอง และ การงาน

การงานของคุณแม้ว่าอยู่เกณฑ์ดี ทำงานอะไรก็มักจะประสบความสำเร็จ แต่ก็มีจุดอ่อน เพราะเป็นงานที่มักจะไม่ค่อยต่อเนื่อง ทำๆหยุดๆ และเป็นงานที่ค่อนข้างจะเหนื่อย

ลักษณะงานของคุณนั้นก็จะออกไปในแนวทางที่ต้องใช้วิชาการมากๆ และเป็นงานค่อนข้างยาก เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้การสื่อสาร การทำงานเอกสาร หรือเป็นพวก ครู หนายความ เจ้าหน้าที่ในออฟฟิส เช่น งานธุรการ เหล่านี้เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังจะต้องใช้ศิลปะ เข้ามาช่วยในการงานอีกด้วย

คุณเป็นคนที่ค่อนข้างเครียด มักจะมีความทุกข์ครอบคลุมนจิตใจอยู่เสมอ กับพี่น้องก็ดูเหมือนว่า จะไม่ค่อยได้ติดต่อกัน หรือ ไม่ค่อยจะถูกกันนัก

เรื่องงานใหม่ของคุณนั้น สถานการณ์ไม่สู้ดีนัก ค่อนข้างก้ำกึ่งอยู่มาก น่าจะต้องรอจนถึงเดือนกันยายน หรือ ตุลาคมปีนี้ครับ อาจจะมีจังหวะดีๆสักช่วงสั้นๆตอนเดือนสิงหาคม ปีพ.ศ. 2560 ก็ให้รีบฉวยโอกาสนี้เอาไว้ แต่ก็ต้องบอกว่าเหนื่อยมาก ยิ่งก้ำกึ่ง 50/50ว่าจะได้หรือไม่ได้

แต่ก็ขอเอาใจช่วยให้ได้งานเร็วๆนะครับ

เรื่องการเงินของคุณนั้น ก็ขอบอกว่า โดยพื้นชะตาเดิม เรื่องการเงินไม่สู้ดีนัก ขึ้นๆลงๆ โดยเฉพาะช่วงนี้ แต่ถ้ามองในช่วงที่ใกล้ที่สุด ก็น่าจะเป็นประมาณเดือนมีนาคม ปีพ.ศ. 2563 นั้นแหละครับ เรื่องการเงินจึงน่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดี

หลังจากนั้น การเงินก็น่าจะดีขึ้นในช่วงประมาณ 4-5 ปีต่อจากปีพ.ศ. 2563 แต่ก็จะประมาณในการใช้ชีวิตไม่ได้นะครับ

สรุปแล้ว การดำเนินชีวิตของคุณจะต้องใช้ความระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษ ต้องมีสติเสมอ อย่าโลภ อย่างหลงระเริง ควรดำเนินชีวิตตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ได้พระราชทานไว้ให้

และไม่ได้หมายความว่า คนอื่นๆที่ไม่ได้เกิดในวันนี้ จะสามารถหลงใช้ชีวิตแบบหลงระเริงได้นะครับ เพราะดวงชะตาของทุกคนจะมีจุดร้ายแฝงอยู่เสมอ เพียงแต่เรายังไม่รู้ว่าจะร้ายในเรื่องอะไร จึงไม่ควรประมาท

สำหรับคุณชัยนั้น คุณอาจจะคิดว่า ทำไมเกิดมาจึงต้องต่อสู้มากมายเหลือเกิน ก็ขอให้คุณลองหันไปดูคนพิการที่ด้อยโอกาสที่ยังใช้ชีวิตอยู่ และ ขอให้กำลังใจแก่คุณว่า นี่ยังถือว่าเป็นโชคดีของคุณ เพราะหากคุณเกิดก่อนหน้านี้อีกสัก 5-6 วัน ดวงชะตาจะร้ายกว่านี้

ขอให้กำลังใจนะครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณ ชัย. ตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด** **เพศ** **พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือนพร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์ที่ [thammathihti@gmail.com](mailto:thammathihti@gmail.com) แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของคุณ ชัยณรงค์ ครับ

(อย่าลืมติดตามอ่าน คอลัมน์ “ซอกซอนตะลอนไป” ที่ผมเขียนอีกคอลัมน์หนึ่งด้วยนะ ครับ)

